

ไม้กางเขนเปล่า ๆ

ทาสพระคริสต์

“ท่านทั้งหลายอย่าปลูกต้นไม้ใดใช้เป็นอาชาริม ข้างแทนบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านสร้างไว้ และท่านอย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปเคารพ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ”
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:21-22

แทนบูชาของพระเจ้า เป็นสัญลักษณ์กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์ถูกตรึง

แทนบูชาไม้ได้เป็นสถานที่สวยงามน่าดู

แทนบูชาไม้ได้เป็นสถานที่สวยงามน่าดู แต่ประอะเปื้อนไปด้วยเลือด น้ำเหลือง เศษเนื้อ สิ่งเหล่านี้ตามปกติแล้วชนอิสราเอลไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอะไร เขาชินกับพิธีกรรมที่แทนบูชาที่เขาเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้ว แต่เมื่อเขาได้สังเกตเห็นแทนบูชาของพระต่างชาติ ที่มีการประดับประดาแทนบูชาของเขาเหล่านั้นว่าต่างจากแทนบูชาของพระเจ้าอย่างไรชนอิสราเอลก็เปลี่ยนแปลงท่าทีของเขาต่อแทนบูชาของพระเจ้าไป

ในสมัยนั้น แทนบูชาของพระต่างชาติ มีรูปเคารพที่แกะสลักจากไม้หรือหิน ตกแต่งแทนบูชาจนมองดูลงน้ำหนักดี แต่กระนั้นก็ตามพระเจ้าทรงรังเกียจ เพราะเป็นเพียงผลงานของมือมนุษย์ที่สร้างรูปเคารพเหล่านี้ให้มนุษย์ด้วยกัน กราบไหว้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ชนอิสราเอลจึงพยายามปลูกต้นไม้ที่เขาเอาไปทำรูปเคารพไว้ข้าง ๆ แทนบูชาของพระเจ้า เพื่อจะปิดบังแทนบูชาของพระเจ้าและพยายามกลมกลืนกับความเชื่อของพระต่างชาติเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไป

พระเจ้าไม่ต้องการให้มีอะไรปิดบังแทนบูชาของพระองค์มากเท่าใดในสมัยนั้น พระองค์ก็ไม่ต้องการให้มีอะไรมาเพิ่มเติมกับงานแห่งไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกัน พระเจ้าต้องการให้โลกได้รู้และเข้าใจว่า ที่แทนบูชาอันน่ากลัวนั้น คือสถานที่ที่มนุษย์คนบาปทุกคนสมควรจะต้องไปปรับบาปที่นั่น แต่ข่าวประเสริฐคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ยอมรับการลงโทษทั้งหมดให้เราแล้วที่กางเขนนั้น คริสตจักรจะต้องประกาศให้คนทั้งหลาย ไม่ว่ายากดีมีจนก็ไม่พินแทนบูชาอันน่ากลัวนั้น นอกเสียจากการเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาจริงอยู่ที่คนทั่วไปมองดูกางเขนเป็นเรื่องน่ากลัว สยดสยอง สะอิดสะเอียน โกรธที่น่ากลัว น่าสะอิดสะเอียน พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือเปล่าเลย คนที่เอาพระเยซูคริสต์ไปตรึงที่กางเขนต่างหากที่น่ากลัวและน่าสะอิดสะเอียน ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ไม่เทศนาตรงไปตรงมาเรื่องกางเขน เลียบ ๆ เคียง ๆ เพื่อไม่ให้สมาชิกบางคนกลัวหรือตกใจ จนไม่มีการกลับใจใหม่จริง ๆ จากบาป

อิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟัง ในที่สุดก็หนีไปกราบไหว้รูปเคารพพระบาอัล ถ้ำบรรพบุรุษในอดีต ล้มเหลวได้ คริสตจักรก็มีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้เหมือนกัน เขาลืมนิมิตที่พระเจ้าได้เลือกเขามาเป็นผู้รับใช้ พระเจ้าและทำลายแผนการแห่งความรอด ด้วยการอะลุ่มอล่วยในพระคำของพระเจ้า

เรื่องของความรอด จะต้องเทศนาอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการปลุกดันไม้มาบังแทนบูชาของ พระเจ้า ไม่ต้องเติมแต่งใส่สีให้กับงานของกางเขน อย่าให้การกลับใจเป็นเรื่องยุ่งยาก ทุกคนไม่ว่ายากดี มีจน จะต้องกลับใจจากบาปของเขาต่อพระเจ้า ถ้าเขาต้องการความรอด

นี่คือหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับใช้พระเจ้าทุกคน ยิ่งเราประกาศความจริงแห่งข่าว ประเสริฐล้วน ๆ ปราศจากของเสริมจากตัวเรามากเท่าไร พระสิริของพระเจ้ายิ่งสำแดงและปรากฏ มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ยิ่งเราเต็มใจ และชื่นชมยินดีในการประกาศเรื่องไม้กางเขนเปล่า ๆ โศด ๆ คนบาปก็จะเข้าใจ สมองตอบต่อข่าวประเสริฐได้ง่ายและเกิดการกลับใจใหม่ได้อย่างแท้จริงดีกว่าการกลับใจใหม่เพราะกล อุบายของนักเทศน์ที่หวังจะหาคนมาเพิ่มในคริสตจักรด้วยชั้นเชิงในการพูด หรือชักจูงใจให้คนถวายเป็น โดยไม่พูดถึงการกลับใจใหม่จากบาป

โยเซยา 4:12-14 ในบทนี้ได้กล่าวถึงความล้มเหลวที่สุดของอิสราเอล ผลของการที่ผู้รับใช้ของ พระเจ้าผิดพลาด การทำตามใจของตนเอง พระราชาอาหัสแม้พระองค์ยังคงเชื่อในพระเจ้า แต่เป็นความ เชื่อคนละด้านกับความจริงไม่ได้สอดคล้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเลย มีการกราบไหว้รูปเคารพ แม้กระทั่งให้พระโอรสลุยไฟถวายเป็นเครื่องบูชา พระราชาอาหัสได้ไปเห็นที่แท่นบูชาของพระต่างชาติ ที่ตามัสกัส ก็ให้ปุโรหิตของพระเจ้าไปเลียนแบบเอามาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนแทนบูชาของพระเจ้า ย้าย แท่นบูชาของพระเจ้าเอาไปไว้ที่อื่นตบแต่งบริเวณทางเข้าของพระวิหารไม่ให้มองเห็นการเผาบูชาอีก ต่อไป พระคัมภีร์บอกว่า ทรงเปลี่ยนเสียเพราะเห็นแก่พระราชอาสซีเรีย พระราชาอาหัสได้ย้ายแท่นบูชา ของพระเจ้าลงไป และตั้งแท่นบูชาของพระองค์ไว้แทน เพราะสวาทกว่ามองดูไม่น่าเกลียดเท่าของเดิม คนทั่วไปปรับได้ แม้พระองค์เชื่อการเผาบูชาด้วยเลือด แต่เลือดที่พระองค์ไปถวายไม่ได้เป็นที่ยอมรับจาก พระเจ้า เพราะมีแท่นบูชาเดียวที่พระเจ้ายอมรับ แท่นบูชาเปล่า ๆ กางเขนเปล่า ๆ ไม่ต้องตบแต่งอะไร อีก ไม่มีอะไรมาลบล้างความบาปความชั่วได้นอกจากการกลับใจใหม่ที่กางเขน

ข่าวประเสริฐเดียว พระเยซูองค์เดียว แท่นบูชาเดียว กางเขนเดียว ไม่มีทางลัดไปสู่ความรอด ไม่ กลับใจจากบาปก็ไม่รอดเท่านั้นเอง มิฉะนั้นผู้รับใช้ที่ไม่เทศนาเรื่องกางเขนเปล่า ๆ ก็เพิ่มเอาข่าวลวงมาน เข้ามาในคริสตจักร ทำลายข่าวดี นักเทศน์เห็นแก่หน้าตา ชื่อเสียง เงินทอง ยอมให้มีบาปอยู่ในพระวิหาร ของพระเจ้า พระเจ้ารักคนบาปเป็นเรื่องจริง ผู้รับใช้ชอบเน้น ชอบอ้าง แต่ความบาปนั้น ผู้รับใช้เห็นด้วย

และมีความรู้สึกเกลียดเท่ากับที่พระเจ้าเกลียดหรือไม่ ถ้าเราเทศนา ขอย่องพระเยซูแต่ผู้เดียว พระองค์จะนำคนทั้งหลายไปสู่พระบิดา

ไม่ใช่เทศนาแต่บทความ แต่เทศนาตัวบุคคล

ไม่ใช่เป็นเรื่องของขบวนการใหม่ ๆ แต่เป็นเรื่องของข่าวประเสริฐดั้งเดิม

ไม่ใช่เน้นแต่หลักข้อเชื่อของคณะนิกายใด ๆ แต่ต้องเน้นตัวตนพระเยซูคริสต์เจ้า

ไม่ใช่ด้วยวิธีการหรือหลักการใด แต่เป็นเรื่องของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นเอง

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 299 กรกฎาคม – สิงหาคม 2004, หน้า 11-12.